

*

Số:
V/v hưởng ứng Tháng hành động
phòng, chống ma túy năm 2024

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố;

Thực hiện Công văn số 452-CV/HNDTW, ngày 03/6/2024 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024; Kế hoạch số 2064/KH-UBND, ngày 13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đề thiết thực hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), với chủ đề **“Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”** trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, hội viên nông dân, trọng tâm là tuyên truyền hậu quả và tác hại của ma túy; các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ con em, người thân sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử, ... Công tác tuyên truyền cần đa dạng hoá các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi tọa đàm, tập huấn, hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội, treo băng rôn, in pano, áp phích, tờ rơi cấp phát cho người dân... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Zalo, Facebook, ...) trong các hoạt động tuyên truyền.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Y tế tập trung phổ biến cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy như: không sử dụng, không mua bán, không vận chuyển, không tàng trữ ma túy... nhất là vùng biên giới, cửa khẩu; Phổ biến các phương pháp cai nghiện, hình thức cai nghiện, các cơ sở cai nghiện và tư vấn tâm lý cho người nghiện; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đấu tranh phát hiện, tố giác đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tuyên truyền, ngăn ngừa trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Phối hợp với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn cơ sở Hội, các chi, tổ Hội rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giới thiệu, thuyết phục người nghiện tham gia điều trị cai nghiện tại các cơ sở điều trị của

tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, vật tư, cây, con giống,... để người sau khi cai nghiện trở về với gia đình phát triển sản xuất, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

5. Tiếp tục duy trì, xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, chi, tổ Hội nông dân không có người mắc các tệ nạn xã hội, gia đình không có người nghiện ma túy. Gắn nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai các hoạt động của Tháng hành động đến các cấp Hội thiết thực, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh qua Ban Kinh tế - Xã hội bằng văn bản và qua địa chỉ mail (banktxh.kt@gmail.com) trước ngày **5/7/2024** để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng, ban HND tỉnh;
- Ban KTXH, lưu HND tỉnh.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thị Bích Hương